

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

กิจกรรม	การควบคุมการปฏิบัติงาน การป้องกันมิให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ประเด็น/ ขั้นตอน / กระบวนการดำเนินงาน	-กิจกรรม การป้องกันมิให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเป็นเวลา ๗ ชม. ซึ่งจะมีเวลาพักเที่ยง ๑ ชม. อาจมีบุคลากรบางคน ใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ทำให้การบริการไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน -การกำหนดมาตรการการป้องกันมิให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ระดับของความเสี่ยง	-ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ทุกสำนัก / กอง ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันมิให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนขององค์กร ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ -ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาบุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน -รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันมิให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ของทุกสำนัก / กอง
ตัวชี้วัด	-การประกาศมาตรการการป้องกันมิให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ขององค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน -รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันมิให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน ของทุกสำนัก / กอง
ผลการดำเนินงาน	-เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันมิให้บุคลากรใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน การบริการตอบสนองความต้องการของประชาชน ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
ผู้รายงาน	-หน่วยตรวจสอบภายใน
สังกัด	-องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
วันเดือนปี ที่รายงาน	-วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

